

ปรับปรุง ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๕๐ น.

กล่าวนำความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs)

โดย นายวรวิทย์ จำปรัตน์

ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๑๐ - ๙.๒๐ น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ๑ - ๒ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

เรียน นายวัส ติงสมิตร

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผมขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด “การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ” ในวันนี้ รวมทั้งจะได้กรุณากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน นอกจากนี้ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ ก.ล.ต. กสม. และ UNDP ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติขึ้น

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและหลักการชี้แนะฯ แก่ภาคธุรกิจในตลาดทุน และตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน

เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน และสอดประสานในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ตลาดทุนไทยสามารถทำหน้าที่ที่ตอบโจทย์สำคัญของประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล สร้างโอกาสในการระดมทุนอย่างมีคุณภาพของภาคธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG: Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปพร้อมกับการประกอบธุรกิจ โดยเรื่องสิทธิมนุษยชนนับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในตลาดทุนได้ อันจะเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจและมนุษยชน และส่งผลให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า ธุรกิจจะอยู่ได้ คนรอบข้าง สังคม สิ่งแวดล้อม ก็ต้องอยู่ได้ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง สอดประสานการทำงานไปด้วยกัน เพราะการจะอาศัยเพียงการทำงานหรือกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพียงอย่างเดียวในการสร้างความตื่นตัวย่อมไม่เพียงพอ แต่ต้องเกิดจากการที่ทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการตามหลัก ๓ ประสาน (3-Pillars) ผสมผสานกัน ซึ่งได้แก่

- จิตสำนึกในการปฏิบัติของภาคธุรกิจ ก.ล.ต. ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี ๒๕๖๐” (CG Code) เป็นเครื่องมือสำคัญ มุ่งเน้นให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- มาตรการที่ผสมผสานระหว่าง แรงผลักดันจากสังคม และการออกกฎระเบียบ ที่มีผลใช้บังคับ เพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต. ได้ออก “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน” (I Code) เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันใช้ในการบริหารจัดการลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ลูกค้า และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการกระตุ้นและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน

ในส่วนของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน ในส่วนของการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงประเด็น สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ โดยมุ่งหวังว่า เมื่อบริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ ต่อสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในระยะยาว ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

กำหนดการในการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งนี้ ในช่วงแรกจะได้จัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กสม. และ ก.ล.ต. เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ด้วยการนำหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติ ในช่วงถัดไป Dr. Surya Deva (เซอร์ยา เดวา) ประธาน คณะทำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ จะเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชนในฐานะพลังขับเคลื่อนกิจกรรมภาคธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ ในช่วงสุดท้าย จะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับ สิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย” โดยผู้แทนจาก กสม. ก.ล.ต. สมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ค สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อช่วยให้ ภาคธุรกิจในตลาดทุนเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในตลาดทุนไทย

ในครั้ง นี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๕๐ คน ประกอบด้วย กรรมการ กสม. กรรมการ ก.ล.ต. กรรมการกำกับตลาดทุน ผู้แทนจากภาคธุรกิจ องค์กร และสมาคมในตลาดทุน หน่วยงานที่ร่วมลงนามในปฏิญญาฯ (เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ค ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ งานด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลการประกอบกิจการของภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประธานในพิธีกล่าวเปิด “การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัย
ขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบงานขององค์การสหประชาชาติ”

เรียนเชิญครับ
